



ที่ บร ๓๑๙๐๑/ว ๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
เรียน กำนันตำบลโคกล่าม/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....๑-๑๒
อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ ที่ บร ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการประเมินความจำเป็น จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Dr. Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิจ วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นพ.นิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่าง ยั่งยืน และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่ของประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกล่าม จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลลาบ เมรสัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๘

โทรสาร ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๙

ผู้ประสานงาน: นางสาวลาวัลย์ ปะกะตั้ง โทร. ๐๙๗๓๓๔๒๑๗๙

สรุปผลการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ชี้แจง	รายละเอียด
<p>นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาสูบและปัญหาอันเกิดจากควา้บุหรื ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในการเพิ่มขึ้นของภาระค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขเพื่อรักษาและเยียวยา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะมิติด้านการลดรายจ่ายของประชาชนในระดับครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องยาสูบก็เช่นกัน ในระดับชาติส่วนกลางมีคณะกรรมการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการและกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ซึ่งได้นำผลจากการประชุมมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ในส่วนภูมิภาคที่เรียกว่าจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการและมีภาคส่วนต่าง ๆ เป็นกรรมการ เพื่อประสานงานในพื้นที่ทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกับฝ่ายปกครองซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่รับนโยบายจากคณะกรรมการชุดนี้ไปปฏิบัติโดยมีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประสานงานกันในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น เรื่องบุหรืไฟฟ้า เรื่องบุหรืที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นต้น</p>
<p>ว่าที่ ร.ต.ชรรค์ไชย หันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสนับสนุนให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดบริการสาธารณสุขให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยได้มีการตกลงทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรืตามกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งได้กำหนดแนวทางนโยบายให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นองค์กรปลอดบุหรืด้วยนโยบาย "๕ สร้าง" คือ ๑) สร้างนโยบาย ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการควบคุม</p>

ผู้ชี้แจง	รายละเอียด
	ยาสูบภายในหน่วยงาน มีการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดการและการติดตาม ประมวลผล ๒) สร้างสิ่งแวดลอม โดยการจัดให้มีสถานที่สาธารณะตามที่ กฎหมายกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีการแสดงสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ ในที่ทำงานไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่และการเฝ้าระวังไม่มีการทำผิดกฎหมาย ๓) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้มีการ "ลด ละ เลิก" บุหรี่ ๔) สร้างทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความ เข้าใจในปัญหาของการสูบบุหรี่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และการเฝ้าระวัง ไม่ให้ร้านค้าทำผิดกฎหมาย และ ๕) สร้างระบบบริการสุขภาพโดยให้มีการ บริการช่วยเหลือเพื่อคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้มากยิ่งขึ้น
นายวิษณุ จันทร์โต หัวหน้า กลุ่มงาน ปฏิบัติการพิเศษ สืบสวน ธุรการปกครอง	ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีบุหรี่ปิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แจ้งให้อำเภอ กวดขันการประสานการ จับกุมบุหรี่ปิดกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจับกุม เหล้าและบุหรี่ปิดกฎหมายและส่งมอบของกลางให้กับตำรวจเพื่อส่งมอบให้ กรมสรรพสามิตต่อไป โดยกรมสรรพสามิตได้ประเมินค่าปรับโดยคิดเป็นเงิน จำนวนหลายร้อยล้านบาท
Dr. Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบ อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก	ขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่มีการดำเนินงานอย่างดีมากรวมทั้งเข้าใจ ในบทบาทของท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการอย่างไรที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประเทศไทยเป็นตัวอย่างการถอดบทเรียนที่ดีสำหรับอีกหลาย ๆ ประเทศ เนื่องด้วยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงาน ในระดับรากฐานอย่างแท้จริง ทำให้เห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับชาติ ไปสู่ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มีความหวังในเรื่อง ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการควบคุมยาสูบ รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนที่เป็น เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำงานร่วมกันในการบังคับ ใช้กฎหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ รวมถึง การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายในประเทศ เพื่อควบคุมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจาก โทษพิษภัยและผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อร่วมทบทวนกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการควบคุม ยาสูบของประเทศไทย และประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) ทั้งด้านวิชาการและการเงิน รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ ดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ อนามัยโลกให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ

ผู้ชี้แจง	รายละเอียด
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการดำเนินการ ให้สอดคล้องตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกต่อไป
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประทีป วาที สวธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	มีความปิติและชื่นชมการทำงานของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำงานนี้มา ๔๐ ปี องค์การอนามัยโลกเคยมาประเมินประเทศไทยเมื่อ ๑๕ ปีก่อน ได้ให้คำแนะนำว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการทำงานในส่วนภูมิภาคคือลงพื้นที่ ทั้งในส่วนราชการและบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีกลไกการทำงานในพื้นที่ในรูปของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวลงไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจนเกิดการบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกัน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคมส่วนรวม และขอให้เชื่อมั่นว่า "คนของกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย" เพราะงานทุกภาคีเครือข่ายคืองานของกระทรวงมหาดไทยที่ชาวมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุด แม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ทำหลายต่าง ๆ ก็ต้องร่วมแก้ไขปัญหากันไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔